

การจัดทำแผนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับที่	เรื่องที่ต้องดำเนินการ	ประเภท	ระยะเวลาในการดำเนินการ												ผลผลิต
			ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
เรื่องที่ต้องดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)															
๑	การลดการใช้พลังงาน - ไฟฟ้า - น้ำมันเชื้อเพลิง	๕	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลงเทียบจากค่ามาตรฐาน ร้อยละ ๑๐
๒	การลดการใช้กระดาษ	๕	●		●				●				●	●	งบประมาณที่ใช้จัดซื้อกระดาษลดลง รอบ ๖ เดือน : ร้อยละ ๕ รอบ ๑๒ เดือน : ร้อยละ ๑๐ (สะสม)
๓	การประหยัดงบประมาณ	๕	●						●					●	งบประมาณที่สามารถประหยัดได้ รอบ ๖ เดือน : ร้อยละ ๒ รอบ ๑๒ เดือน : ร้อยละ ๕ (สะสม)
๔	รายงานผลการดำเนินการตามคู่มือ Code of Conduct การจัดซื้อจัดจ้าง	๓							●			●		●	ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในสังกัด สป.ทส. ดำเนินการตามคู่มือฯ
๕	การบูรณาการการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมและปกครองจังหวัด	๒						●							บูรณาการการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ ๑ จังหวัด
๖	จัดประชุมด้วยวิธี Teleconference	๔				●									ข้อมูลสำหรับประกอบการประชุมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ต้องดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๐ (จำนวน ๖ เรื่อง)															
๗	โครงการอบรมเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๓									●		●		ระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น
๘	การตั้ง Application App line เพื่อบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑								●					เป็นช่องทางที่ประชาชนได้รับบริการด้านกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๙	การบูรณาการฐานข้อมูลหน่วยรับตรวจ	๒										●		●	ฐานข้อมูลบูรณาการสนับสนุนการตรวจราชการ
๑๐	การประชุมด้วยเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล	๕												●	ปริมาณเอกสารลดลง
๑๑	การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัด สป.ทส.	๔											●		องค์ความรู้ ๒๕ องค์ความรู้
๑๒	การจัดทำ MOU เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านนริภัยการบินกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร	๔										●			คู่มือมาตรฐานนริภัยการบิน
รวมผลผลิตในแต่ละเดือน			๒	๒	๓	๒	๓	๕	๒	๓	๔	๓	๔	๗	



หมายถึง ผลผลิต

ประเภท	๑	การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
	๒	การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงาน/ภาคส่วนอื่น
	๓	การป้องกัน/แก้ไขปัญหาด้านทุจริต
	๔	การเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ
	๕	การประหยัดทรัพยากร